

PHÁT HÀNH NGAY

MRC trao thưởng cho cuộc thi viết tôn vinh giá trị chung của Mê Công, thúc đẩy quy hoạch và quản lý tổng thể

Vientiane, CHDCND Lào, 24/7/2018 – Hôm nay, Ủy hội Sông Mê Công (MRC) trao thưởng cho cuộc thi viết đề tôn vinh giá trị và các nguồn tài nguyên chung của sông Mê Công và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phối hợp quy hoạch và quản lý lưu vực dòng sông này.

Năm công dân lưu vực sông Mê Công đã đoạt giải. Đây là những người được lựa chọn từ hơn 300 tác giả tham gia cuộc thi, với câu hỏi “Sông Mê Công có ý nghĩa gì với bạn?”. Campuchia giành vị trí thứ nhất và thứ tư với giải thưởng có giá trị tương ứng US\$300 và US\$50. Thái Lan, Việt Nam và Lào lần lượt giành vị trí thứ hai, thứ ba và thứ năm, mỗi giải trị giá US\$50. Bảy tác giả khác được trao giải khuyến khích và bằng chứng nhận.

Các tác giả đoạt giải đã nêu ra được giá trị độc đáo của Sông Mê Công, vai trò quan trọng của MRC và nhận giải thưởng tại Ban Thư ký MRC ở Vientiane.

“Sông Mê Công là nguồn sống và là lời thần chú đối với cuộc sống. Sông nuôi sống hàng triệu con người và chỉ có thể duy trì thông qua vai trò quản lý của tổ chức như MRC,” Uy Lim Ung, sinh viên đại học thuộc Học viện Ngoại ngữ của Campuchia, người đoạt giải nhất, bày tỏ.

“Sông Mê Công thúc đẩy kinh tế và nuôi dưỡng cuộc sống của cả khu vực. Dòng sông như cơ thể chứa những mạch máu chứa nguồn dưỡng chất đem lại sự sống cho mọi cơ quan. Tôi không thể hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có sự tồn tại của Ủy hội Sông Mê Công,” tác giả giành giải năm là Souliphone Dalavong đến từ Lào phát biểu tại buổi lễ có sự kiện chứng kiến của hơn 80 người tham dự bao gồm nhiều sinh viên và giảng viên đến từ Đại học Quốc gia Lào và các cán bộ của Ban Thư ký MRC.

Trao tặng các giải thưởng cho những người đoạt giải tại buổi lễ, Giám đốc Điều hành MRC Phạm Tuấn Phan cho biết, ông rất ấn tượng trước giá trị mà các tác giả tham gia dự thi dành cho dòng sông cũng như sự gắn kết mạnh mẽ giữa họ với dòng sông.

Ông Phạm Tuấn Phan chia sẻ “Qua hàng trăm câu chuyện, tôi thấy được Sông Mê Công có tầm quan trọng như thế nào có những mối liên hệ mạnh mẽ thế nào con người với dòng sông. Điều này khích lệ và cho chúng ta thấy tại sao sự hợp tác giữa các quốc gia Mê Công lại có ý nghĩa trong việc bảo vệ và phát triển dòng sông một cách có trách nhiệm. Và điều quan trọng nhất là tại sao dòng sông này lại cần có một tổ chức như MRC để quản lý một cách bền vững”.

Các đối tác phát triển của MRC, những người cũng có mặt tại sự kiện, đều nhất trí với đánh giá của ngài Giám đốc. Ông Ounheuan Saiyasith đến từ Đại sứ quán Australia tại Vientiane nói rằng ông rất phấn khởi khi lắng nghe chia sẻ từ những tác giả đoạt giải và các tác giả tham dự cuộc thi nhìn nhận về tầm quan trọng của dòng sông.

“Những câu chuyện ấm tình người giúp cho nỗ lực chung của chúng ta tiếp tục phát triển. Giữ gìn những giá trị này và bảo đảm sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bền vững về môi

trường không phải là công việc dễ dàng. MRC rất xứng đáng nhận được sự ủng hộ tối đa từ các bên.”

Cuộc thi viết diễn ra vào đầu năm 2018, dành cho công dân và cư dân thuộc mọi lứa tuổi của bốn quốc gia Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Cuộc thi nhằm kỷ niệm Ngày Mê Công – thời điểm Hiệp định Mê Công được ký kết năm 1995 – và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự phối hợp quy hoạch và quản lý lưu vực sông Mê Công. Các tác giả dự thi được yêu cầu nộp một bài viết không quá 60 từ bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ bản địa của mình.

Tất cả 12 bài viết đoạt giải được trưng bày tại Hội thảo Quốc tế MRC gần đây và trong Ngày Mê Công cũng như được trình lên các nhà lãnh đạo của các quốc gia Mê Công tại Hội nghị Thượng đỉnh MRC lần thứ ba. Các bài viết này cũng được sử dụng trong những ấn phẩm khác của MRC.

Đây là cuộc thi viết tầm vóc khu vực đầu tiên do MRC tổ chức, ngay sau cuộc thi ảnh lần thứ nhất của Ủy hội được tổ chức cuối năm ngoái, thu hút 165 tác phẩm từ 42 nhiếp ảnh gia không chuyên.

Lưu ý với ban biên tập:

MRC là một tổ chức liên chính phủ về đối thoại và hợp tác khu vực tại hạ lưu sông Mê Công, được thành lập năm 1995 trên cơ sở Hiệp định Mê Công giữa Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Tổ chức là diễn đàn khu vực về ngoại giao nguồn nước cũng như đầu mối tri thức về quản lý tài nguyên nước vì sự phát triển bền vững của khu vực.

- HẾT -

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Ông Sopheak Meas

Các bộ Truyền thông phụ trách báo chí

Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công

E-mail: sopheak@mrcmekong.org

Phone: +856-21-263263, ext. 4070

Mobile: +856-20-77779168

###